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ในทศวรรษ 1950 เครือ่งบนิโดยสารไอพ่นแพร่หลายอย่างรวดเร็ว 

 
ในเวลานัน้ เครือ่งบนิไม่มหีน่วยจ่ายพลังงานส ารอง (APU) เพือ่จ่ายพลังงานทีจ่ าเป็นส าหรับอปุกรณ์บน

เครือ่งและการสตารท์เครือ่งยนตข์ณะอยูบ่นพืน้ดนิ ดังนัน้ ไฟฟ้า เครือ่งปรับอากาศ และลมอัดส าหรับ
สตารท์เครือ่งยนตจ์งึถกูจา่ยใหก้ับเครือ่งบนิจากอปุกรณ์ภาคพืน้ดนิ

Envisioning the Path Forward ............................................... P12～P14 

Regarding Departmental Objectives and Fiscal Strategies................ P15 

Contributions from Executives .............................................. P16～P17 

Mission • Vision • Values ................................................................. P18 

การด าเนนิงานจ่ายพลงังานในทศวรรษ 1960 

●  ยานพาหนะภาคพื้นดนิของสายการบนิต่างๆ ปฏิบัตงิานบน
พื้นที่เดียวกันเพื่อท างาน ท าใหเ้กดิความแออัดบริเวณ
ลานจอด และเพิ่มความเสีย่งต่ออุบัตเิหตุ  

●   ในปี ค.ศ. 1965 ภายใตก้ารแนะน าของกรมการบนิพลเรอืน 
กระทรวงคมนาคมในขณะนัน้ และดว้ยความร่วมมอืจากสาย
การบนิภายในประเทศ 4 แหง่ บรษัิทของเราจงึกอ่ตัง้ขึน้ โดย
ใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นเอกลักษณ์ของญีปุ่่ น เราไดเ้ริม่จ่าย
พลังงานโดยใช ้ GPU/PCA แบบฝังใตด้นิ (ตอ่ไปน้ีจะเรยีกวา่ 
GPU)。 

※GPU：Ground Power Unit) ※PCA：Pre 

Conditioned Air 

รูปแสดงการดำเนินงานจ่ายพลังงานโดยยานพาหนะ
ภาคพ้ืนดิน 

รูปแสดงการดำเนินงานจ่ายพลังงานโดย GPU แบบฝังใต้ดิน  

 

ก่อตั้งบริษัท 

 
 

 

   

ปัจจุบันขยายการดำเนินงานไปยัง 8 สนามบินหลักทั่วประเทศญี่ปุ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อตั้ง บริษัท นิฮอน โคคุ โดเรียคุ จำกัด 
เริ่มดำเนินการท่ีสนามบินอิรุมะ 

เริ่มดำเนินการท่ีสนามบินฟุกุโอกะ 

เริ่มดำเนินการท่ีสนามบินชิโตเสะ  

เริ่มดำเนินการท่ีสนามบินนาริตะ 

เริ่มดำเนินการท่ีสนามบินฮาเนดะ 

เริ่มดำเนินการท่ีสนามบินนาฮะ 

เริ่มดำเนินการท่ีสนามบินคันไซ 

ครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น " AGP Corporation " 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ JASDAQ 

เริ่มดำเนินการที่สนามบินฮิโรชิมะ  

เริ่มดำเนินการที่สนามบินชูบุ 

เริ่มดำเนินการที่สนามบินโคเบะ 

ก่อตั้ง  AGP 

ย้ายไปซื้อขายใน Tokyo Stock Exchange Standard  

ครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้ง 

 

ลดความแออัด 
ลดอุบัติ เหตุ 
เพิ่มประสิทธิภาพ  

เพิ่มความเร็วในการจ่ายพลังงาน  

ลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก  

ความ เป็ นมาของการก่ อตั้ ง บริ ษั ท  AGP  

ปัจจุบัน บริษัทของเราใหด้ า เนินการ "GPU แบบฝังใตด้ิน"  ซึ่ง เ ป็นเทคโนโลยีที่มีต น้  

ก าเนิดและเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่ น  อยู่ภายใน 8 สนามบินหลักของญี่ปุ่ น  



 

ค าอวยพรจากบรษิทับรหิารจดัการสนามบนิ 
 

 

 

                                                                                                                           ※ล ำดบักำรจดัพมิพ:์ ช่ือสนำมบินเรียงตำมล ำดบัภูมศิำสตร์จำกทิศเหนือสู่ทิศใต ้
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   Tokyo International Airport (Haneda): Director General of the Tokyo    
   Airport Office, Tokyo Civil Aviation Bureau, Ministry of Land,   
   Infrastructure, Transport and Tourism, Mr. Shinji Matsuoka 

ขอแสดงความยนิดอีย่างยิง่ในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 60 ปี 
แห่งการก่อตัง้ นับตัง้แต่เริม่ด าเนินกจิการทีท่่าอากาศยานฮาเนดะในปีโชวะที่ 58 
(ค.1983) บรษัิทของท่านไดม้สี ่วนอย่างมากในการปรับปรุงสิง่แวดลอ้มของ
สนามบนิมาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ขา้พเจา้ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิง่ การ
จัดหาไฟฟ้าและระบบปรับอากาศจากแหล่งภายนอกใหก้ับเครื ่องบนิทีจ่อดอยู ่ 
ส่งผลใหส้ามารถลดการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิขณะจอด รวมถงึลดมลภาวะทางเสยีง 
ซึง่นับเป็นการมสี่วนร่วมในการปรับปรุงสิง่แวดลอ้มเฉพาะของสนามบนิไดเ้ป็น
อย่างด ีโดยตัง้แต่เริม่ด าเนินงานทีท่่าอากาศยานอิตาม ิปัจจุบันโครงการดังกล่าว
ไดข้ยายไปยังสนามบนิภายในประเทศถงึ 10 แห่ง และกลายเป็นกจิการทีม่คีวาม
เป็นสาธารณะสูงอย่างยิง่ ขออ านวยพรใหบ้รษัิทของท่านสามารถน าเทคโนโลยทีี่
ไดส้ั ่งสมไวไ้ปพัฒนาต่อยอดสู ่หลากหลายสาขา และขอใหธ้ ุรกจิของท่าน
เจรญิรุ่งเรืองยิง่ ๆ ขึน้ไปในอนาคต  

 

    

   Fukuoka Airport: Fukuoka International Airport Co., Ltd. 

   President and CEO, Mr. Shinji Tagawa 
ขอแสดงความยนิดอียา่งจรงิใจในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการกอ่ตัง้

บรษัิท ขา้พเจา้ขอแสดงความขอบคุณอยา่งลกึซึง้ต่อความทุ่มเทของบรษัิทท่านใน
การสนับสนุนการด าเนนิงานของสนามบนิ ไม่ว ่าจะเป็นการจัดหาพลังงานใหก้ับ
เครือ่งบนิทีใ่หบ้รกิารทีท่่าอากาศยานฟกุโุอกะ การบ ารุงรักษาสะพานเทยีบเครือ่งบนิ 
(boarding bridge) ตลอดจนระบบสายพานล าเลยีงสัมภาระ ทัง้ยังขอแสดงความ
เคารพตอ่ความเชีย่วชาญทางเทคนคิในระดับสงู และความมุ่งมั่นของท่านในการมี
สว่นร่วมดา้นสิง่แวดลอ้ม ในฐานะพันธมติรทีร่่วมท างานในสนามบนิดว้ยกัน ขา้พเจา้
หวังเป็นอย่างยิง่ว่าเราจะสามารถสานต่อความร่วมมอือันแน่นแฟ้นนี้ เพือ่ร่วมกัน
เสรมิสรา้งความเจรญิใหแ้กฟ่กุโุอกะและภูมภิาคควิชตู่อไป ขออวยพรใหบ้รษัิทของ
ท่านประสบความส าเร็จและเจรญิกา้วหนา้ยิง่ ๆ ขึน้ไปในอนาคต 

   

   Narita International Airport: Narita International Airport Co., Ltd. 

   Mr. TAMURA Akihiko, President and CEO 
ขอแสดงความยนิดอียา่งจรงิใจในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการกอ่ตัง้บรษัิท  

ดว้ยความเคารพอย่างยิง่ นับตัง้แต่การเปิดด าเนนิงานของสนามบนินารติะ บรษัิท 

ของทา่นไดทุ้ม่เทอยา่งเต็มทีใ่นการดูแลรักษาและใหบ้รกิารในสว่นของ GPU และ 
ระบบขนสง่สมัภาระซึง่เป็นสิง่อ านวยความสะดวกทีส่ าคัญต่าง ๆ ซึง่ขอแสดงความ 

ขอบคณุจากใจจรงิ 
นอกจากนี้ บรษัิทของทา่นยังมบีทบาทส าคัญอยา่งยิง่ในการสง่เสรมิการลด

การ ปล่อยคารบ์อนภายในสนามบนิอกีดว้ย ขา้พเจา้มคีวามมั่นใจว่าความพยายาม
ของทา่นจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ทีย่ ิง่ใหญต่่อการสรา้งสนามบนิทีย่ั่งยนืในอนาคต  
ขออ านวยพรใหบ้รษัิทของทา่นเจรญิรุ่งเรอืงยิง่ ๆ ขึน้ไป 

 

 

   Kansai International Airport/Osaka International Airport:  

   Mr. Yoshiyuki Yamatani, President and CEO of Kansai Airports 

ขอแสดงความยนิดอียา่งจรงิใจในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการกอ่ตัง้บรษัิท 

ขา้พเจา้ขอแสดงความเคารพอยา่งลกึซึง้ตอ่การมสีว่นรว่มอยา่งยิง่ใหญแ่ละตอ่เนื่องมา
อยา่งยาวนานของทา่นในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานของสนามบนิในประเทศญีปุ่่ น 
ตลอดจนความมุง่มัน่ในการสรา้งสรรคน์วัตกรรมอยา่งไมห่ยดุยัง้ 

ในปัจจุบัน การจัดหาพลังงานทีม่เีสถยีรภาพและมปีระสทิธภิาพส าหรับการ
ด าเนนิงานของสนามบนิในอนาคต จ าเป็นตอ้งตอบสนองตอ่ความรับผดิชอบทางสงัคม
ใหม ่ๆ อยา่งเต็มที ่ไมว่า่จะเป็น “การบรรลเุป้าหมายการลดการปลอ่ยคารบ์อน” หรอื 
“การสรา้งสงัคมทีย่ั่งยนื” ขา้พเจา้ขออวยพรอยา่งจรงิใจใหบ้รษัิทของทา่นประสบ
ความส าเร็จและเจรญิรุ่งเรอืงยิง่ขึน้ไป ในกา้วยา่งสู ่“60 ปีขา้งหนา้” อันเป็นเวทใีหมแ่หง่
การเตบิโตและพัฒนา 

   Chubu Centrair International Airport: Chubu Centrair International    
   Airport Co., Ltd. 
   President and CEO, Mr. Riki Inuzuka 
 

ขอแสดงความยนิดอีย่างจรงิใจในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตัง้
บรษัิท ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี นับตัง้แต่การเปิดใหบ้รกิารของท่าอากาศยาน
นานาชาตชิูบุ บรษัิทของท่านไดใ้หก้ารสนับสนุนดา้นอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ 
ภายในสนามบนิ อาท ิระบบล าเลยีงสัมภาระและสะพานเทยีบเครื่องบนิ ซึง่ลว้นเป็น
องคป์ระกอบส าคัญต่อการด าเนนิงานของสนามบนิ นอกจากนี้ ในปี 2018 บรษัิท
ของท่านยังไดร้ับการถ่ายโอนภารกจิดา้นการจ่ายพลังงานใหก้ับเครื่องบนิอกีดว้ย 
ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึบทบาทของท่านในฐานะพันธมติรทีข่าดไม่ไดข้องสนามบนิแห่ง
นี้ ขา้พเจา้ขออวยพรใหบ้รษัิทของท่านซึง่ไดม้สี่วนร่วมอย่างยาวนานในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการบนิ เจรญิรุ่งเรอืงยิง่ขึน้ต่อไปในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิง่ว่าจะ
ไดร้ับความร่วมมอือย่างต่อเนื่องจากท่าน เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการสนามบนิของเรา
ด าเนินไปอย่างปลอดภัยและมั่นคงต่อไป 

 

     Naha Airport: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and   
   Tourism, Osaka Civil Aviation Bureau, Naha Airport Office  
   Airport Director, Mr. Ohguchi Hirotaka 

ขอแสดงความยนิดอียา่งจรงิใจในโอกาสครบรอบ 60 ปีแหง่การกอ่ตัง้บรษัิท 
นับตัง้แตปี่เฮเซที ่11 (ค.ศ. 1999) บรษัิทของทา่นไดม้บีทบาทส าคัญในการสนับสนนุ
การด าเนนิงานอย่างมั่นคงของท่าอากาศยานนาฮะ ผ่านธุรกจิการจัดหาพลังงาน และ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังไดม้ีส่วนร่วมอย่างยิง่ในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
โดยเฉพาะในการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานส าหรับการชาร์จไฟฟ้าที่จ าเป็นต่อการ
เปลีย่นยานพาหนะภาคพื้น (GSE) ไปสู่ระบบไฟฟ้า (EV) เพื่อมุ่งสู่การลดการปล่อย
คารบ์อนภายในสนามบนิ 

ขา้พเจา้ขอแสดงความชืน่ชมในผลงานและความส าเร็จของบรษัิทท่านทีไ่ด ้
อุทศิตนใหแ้กอุ่ตสาหกรรมการบนิมาอย่างยาวนาน และขออวยพรใหบ้รษัิทของท่าน
ประสบความส าเร็จและเจรญิรุ่งเรอืงยิง่ ๆ ขึน้ไปในอนาคต 

 



 
 

สมัภาษณ์พเิศษ 

 Interview with President Mr. Takehisa Sugita 

 

 

มุ่งสู่การเตบิโตทีย่ ัง่ยนืใน
อนาคต 

แมจ้ะอยู่ภายใตเ้กณฑท์ีเ่ขม้งวด แต่บรษิทัก็ยงัสามารถรกัษาสถานะการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์วไ้ดใ้ช่ไหม 

 

 

            ประธานกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่

                                                               ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO - ผูม้อี านาจสงูสดุในการบรหิารจัดการองคก์ร) 
 

TAKEHISA SUGITA 

杉田 武久 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   ขอทราบความคบืหนา้ของแผนบรหิารงานระยะกลาง ซึง่จะสิน้สุดในปีงบประมาณ 2025 
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ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการบนิคงประสบความยากล าบากไมน่อ้ย  
ขณะนีผ้ลประกอบการของบรษิทัเป็นอย่างไรบา้ง 

ตัง้แต่ปลายปีงบประมาณ 2019 บรษัิทของเราก็ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้โดยใน
ปีงบประมาณ 2020 บรษัิทประสบภาวะขาดทุนเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่กอ่ตัง้มา อย่างไรก็ตาม ดว้ยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย เรา
สามารถกลับมามีก าไรไดอ้กีครัง้ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2021 และในปีงบประมาณสิน้สดุเดอืนมนีาคม 2023 บรษัิทสามารถฟ้ืนตัวไดถ้งึ
ระดับรายได ้11,000 ลา้นเยน และมกี าไรจากการด าเนินงานกว่า 500 ลา้นเยน ในปีงบประมาณสิน้สุดเดอืนมีนาคม 2025 คาดว่าจะ
สามารถสรา้งรายไดถ้งึ 14,300 ลา้นเยน และมกี าไรจากการด าเนนิงาน 1,070 ลา้นเยน 

การฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งนี้เป็นผลจากความตอ้งการเดนิทางทางอากาศที่กลับมาอีกครัง้ โดยเฉพาะในหมู่นักท่องเที่ยว
ต่างชาต ิ(อนิบาวนด)์ ซึง่สง่ผลใหธุ้รกจิหลักของเราในดา้นการจัดหาพลังงานแกเ่ครือ่งบนิมแีนวโนม้เตบิโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
เมือ่จ านวนผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้ งานบ ารุงรักษาอปุกรณ์ตา่ง ๆ ภายในสนามบนิก็เพิม่ตามไปดว้ย 

ธุรกจิดา้นวศิวกรรมของบรษัิท ซึง่รับผดิชอบการดูแลและบรหิารจัดการเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ จงึมีผลการด าเนินงานที่
มั่นคง และสง่ผลใหบ้รษัิทสามารถฟ้ืนตัวจากวกิฤตโควดิ-19 ไดอ้ยา่งแข็งแกร่ง 
 

ครบรอบ 60 ปีของการกอ่ต ัง้บรษิทั — ขอทราบถงึเสน้ทางการด าเนนิธุรกจิทีผ่า่นมา 
เมือ่พูดถงึสนามบนิเมือ่ 60 ปีกอ่น น่ันคอืชว่งเวลาทีเ่ครือ่งบนิโดยสารแบบเจ็ตเริม่ใหบ้รกิาร โดยในขณะนัน้ การจัดหาไฟฟ้า

และลมอัดส าหรับสตารท์เครือ่งยนตใ์หกั้บเครือ่งบนิทีล่งจอด จะตอ้งอาศัยรถบรรทุกของแตล่ะสายการบนิซึง่ด าเนนิการกันเองเป็นราย
บรษัิทและตอ้งน ารถเขา้ไปใกลต้ัวเครือ่งบนิเพือ่ใหบ้รกิาร 

บรษัิทของเราไดถ้อืก าเนดิขึน้เพือ่ยกระดับประสทิธภิาพและความปลอดภัยของกระบวนการเหล่านี้ โดยกอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 
2508 (ค.ศ. 1965) จากความร่วมมือของสายการบนิหลักในประเทศ 4 แห่ง ภายใตก้ารสง่เสรมิของส านักงานการบนิแห่งกระทรวง
คมนาคมในขณะนัน้ (ปัจจุบันคอืกระทรวงทีด่นิ โครงสรา้งพืน้ฐาน การคมนาคม และการทอ่งเทีย่ว) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 บรษัิทไดเ้ริม่ใหบ้รกิารที่ท่าอากาศยานอติาม ิเพือ่รองรับงานมหกรรมโลกโอซากา้ในปี พ.ศ. 2513 
และไดข้ยายพื้นที่ด าเนินการไปยังสนามบนิหลักในประเทศรวม 8 แห่ง รวมถงึสนามบนินารติะและสนามบนิฮาเนดะ ปัจจุบันยังได ้
ขยายเครอืขา่ยไปถงึตา่งประเทศอกีดว้ย 

สายการบนิทีเ่ป็นลูกคา้ของเรานัน้ เตบิโตจากเดมิเพยีง 4 สายการบนิภายในประเทศในชว่งเริม่ตน้ มาเป็นมากกว่า 140 สาย
การบนิทัง้ในและตา่งประเทศในปัจจุบัน 

บรษัิทของเราไดเ้ตบิโตขึน้เป็นองคก์รทีใ่หบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานที่ปลอดภัย อย่างเป็นธรรมและเป็นกลางแก่สายการบนิ
ทกุแหง่ ทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งเท่าเทยีม 

ใชค่รับ บรษัิทสามารถรักษาสถานะการจดทะเบยีนในตลาด
หลั กท รั พย์โ ต เกีย ว  (Tokyo Stock Exchange) หมวดตล าด
มาตรฐาน (Standard Market) ได ้โดยเป็นไปตามเกณฑก์ารคงอยู่
ทีก่ าหนดใหสั้ดสว่นหุน้หมุนเวยีนในตลาดตอ้งไม่นอ้ยกว่า 25% ซึง่
บรษัิทไดบ้รรลุตัวชีวั้ดดังกล่าวและยังคงสถานะบรษัิทจดทะเบยีนไว ้
ได  ้เน่ืองจากบริษัทของเราท าหนา้ที่รองรับโครงสรา้งพื้นฐานที่
ส าคัญอย่างสนามบนิ การเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์
จึงมีความส าคัญอย่างยิง่ในแง่ของความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 
(governance) อกีทัง้ เพื่อส่งเสรมิการลงทุนในทุนมนุษย ์(human 

capital) ใหก้ับพนักงาน เราไดด้ าเนินมาตรการที่จะใหพ้นักงานมี
มุมมองแบบผูถ้ือหุน้และเติบโตไปพรอ้มกับองค์กร โดยในเดือน
มนีาคม 2025 บรษัิทไดม้มีตอิอกหุน้ใหมจ่ านวน 400,000 หุน้ พรอ้ม
กับจัดตัง้ “โครงการจัดสรรหุน้ใหแ้ก่พนักงาน (Employee Stock 

Ownership Trust)” เราตัง้ใจจะบริหารงานโดยค านึงถงึประโยชน์
ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุภาคสว่นตอ่ไปในอนาคต 

แผนบริหารงานระยะกลางฉบับปัจจุบัน มีเป้าหมายส าคัญคือ “การสรา้งสมดุลระหว่างการลงทุนเชงิกลยุทธ์และการคืน
ผลประโยชน”์ โดยมุง่เนน้ใหเ้กดิวงจรเชงิบวกผา่นการน าผลส าเร็จกลับมาลงทนุเพือ่การเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง 
ในดา้นการคนืผลประโยชน์แกผู่ถ้อืหุน้ ปีงบประมาณ 2024 บรษัิทมแีผนเพิม่เงนิปันผลปลายปีอกี 5 เยน คาดว่าจะจ่ายเงนิปันผลรวม 45 
เยนต่อหุน้ต่อปี ใน “วสัิยทัศน์ระยะยาวปี 2025” ทีเ่ราก าหนดไวต้ัง้แต่ปี 2015 บรษัิทตัง้เป้ารายไดไ้วท้ี ่20,000 ลา้นเยนภายในปี 2025 

อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบของสถานการณ์โควดิ-19 ในระดับโลก บรษัิทไดป้รับเป้าหมายรายไดใ้นแผนบรหิารระยะกลางปี 2022–
2025 เหลอื 15,000 ลา้นเยน จากแนวโนม้ปัจจุบัน คาดวา่เราจะสามารถบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไวใ้นแผนระยะกลางน้ีไดเ้กอืบทัง้หมด 

ในอนาคต เราหวังวา่จะสามารถกา้วกระโดดไปใหถ้งึเป้าหมายใน “วสัิยทัศนร์ะยะยาว” ทีไ่ดต้ัง้ไวอ้ยา่งม่ันคงและยั่งยนืตอ่ไป 
 

ขอทราบกลยุทธก์ารเตบิโตของ AGP ในอนาคต 
กลยุทธก์ารเตบิโตของบรษัิท AGP คอื การขยายธุรกจิดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นจุดแข็งของบรษัิท ทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่

เสรมิสรา้งการเตบิโตขององคก์ร เราภูมใิจว่าเป็นบรษัิทชัน้น าดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยมบีทบาทส าคัญในการสง่เสรมิ “ความเป็นกลางทาง
คารบ์อน (Carbon Neutral)” และลดการปลอ่ย CO₂ ในสนามบนิ ผ่านธุรกจิจัดหาพลังงานโดยใชเ้ทคโนโลยเีฉพาะของเราอย่าง “GPU 

แบบตดิตัง้ถาวรใตด้นิ (Fixed-type Embedded GPU)” บรกิารของเราครอบคลุมการจ่ายไฟฟ้าและระบบปรับอากาศใหก้ับเครื่องบนิที่
จอดอยู ่ซึง่ชว่ยลดการใชเ้ครือ่งยนตข์องเครือ่งบนิระหวา่งจอด และสามารถลดการปลอ่ย CO₂ ลงไดถ้งึ 1 ใน 10 เมือ่เทยีบกับวธิเีดมิ 

แผนในอนาคตของเราคอื ขยายเทคโนโลยีน้ีจากสนามบนิภายในประเทศไปยังสนามบนิต่างประเทศ โดยสอดคลอ้งกับนโยบายของ
รัฐบาลทีส่นับสนุนการสง่ออกเทคโนโลยโีครงสรา้งพืน้ฐานคุณภาพสงู ปัจจุบัน เรามบีรษัิทย่อยในประเทศไทย และไดร้่วมมอืกับบรษัิท
บรหิารสนามบนิของไทย เพือ่ผลักดันการใชเ้ทคโนโลย ีGPU แบบตดิตัง้ถาวรในการพัฒนาแนวคดิ “สนามบนิสเีขยีว (Green Airport)” 
ในปีน้ี พนักงานใหม ่27 คนในบรษัิท มถีงึ 23 คนทีเ่ป็นชาวไทย โดยไดเ้ขา้ร่วมพธิตีอ้นรับพนักงานใหมใ่นประเทศญีปุ่่ น และก าลังเขา้รับ
การฝึกอบรม 

นอกจากน้ี เรายังขยายธุรกจิไปสู ่นอกเขตสนามบนิ เชน่ การใหบ้รกิารดูแลรักษา ออกแบบ และก่อสรา้ง คลังสนิคา้โลจสิตกิส ์
ซึง่ขยายตัวตามการเตบิโตของการคา้ออนไลน์ (e-commerce) เรายังไดร้ับการยอมรับอย่างสูงจากลูกคา้ดา้นความเชีย่วชาญในการ
บ ารุงรักษาและบรหิารระบบสายพานล าเลยีงสัมภาระ (BHS – Baggage Handling System) ภายในสนามบนิ ท าใหจ้ านวนงานที่ไดร้ับ
เพิม่มากขึน้ การขยายสูต่ลาดตา่งประเทศและการรุกสูธ่รุกจินอกสนามบนิ ถอืเป็นสองเสาหลักของกลยทุธก์ารเตบิโตของเราในอนาคต 

ครบรอบ 60 ปีของบรษัิท เปรยีบเสมอืน “วันเกดิใหม”่ ดังเชน่วัฒนธรรมญีปุ่่ นทีเ่รยีกชว่งอายน้ีุวา่ “คันเรก”ิ ซึง่เป็นวาระของการเริม่ตน้ใหม ่

ในฐานะประธานบรษัิท ผมตัง้ใจจะน าพา “AGP ยคุทีส่อง” ใหเ้ตบิโตอยา่งแข็งแกร่งยิง่ขึน้ตอ่ไป 
 

แนวโนม้จ านวนสายการบนิประจ าทีใ่หบ้รกิาร 

4 บรษิทั 

ปี 1965  

(เมือ่กอ่ต ัง้บรษิทั) 

140 บรษิทั 

ปี 2025  
(ปัจจบุนั) 60 ปี 

พรอ้มกับ Mr. Hirano Kenichi นักวเิคราะหต์ลาด ซึง่เป็นผูสั้มภาษณ์ในครัง้น้ี 



 

ปีที ่60 กบัการเตบิโตคร ัง้ใหญใ่นรอบ 1 ปีทีผ่า่นมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PBR 
ปีงบประมำณ2021 ปีงบประมำณ2022 ปีงบประมำณ2023 ปีงบประมำณ2024 

0.80เท่ำ 1.22เท่ำ 1.28เท่ำ 1.71เท่ำ 
 

สถานการณ์ในชว่งทีก่อ่ตัง้ สถานการณ์ปัจจุบัน
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แนวโน้มราคาหุ้นและการตอบสนอง 
 

 

เกี่ยวกับการตอบแทนผู้ถือหุ้น 

14,310 ลา้นเยน（เพิม่ขึน้ 100 ลา้นเยนจากการคาดการณ）์เพิม่ขึน้ 0.1% 

1,070 ลา้นเยน（เพิม่ขึน้ 260 ลา้นเยนจากการคาดการณ）์เพิม่ขึน้ 32.1% 

1.12 พันลา้น เยน（เพิม่ขึน้ 310 ลา้นเยนจากการคาดการณ）์เพิม่ขึน้ 38.3% 

750  ลา้นเยน（เพิม่ขึน้ 230 ลา้นเยนจากการคาดการณ์）เพิม่ขึน้ 44.2% 

 

1 

เกี่ยวกับผลประกอบการ 

3/7：แจง้ข่ำวกำร
ออกหุ้นใหม่ 

เกี่ยวกับการรักษาสถานะการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

ในโอกาสที่บรษัิทกา้วเขา้สู่ปีที่ 60 และเป็นปีสุดทา้ยของแผนการด าเนินงานระยะกลาง บรษัิทของเราไดก้ าหนดใหปี้นี้เป็น “ปี
แห่งการเสรมิสรา้งรากฐานสู่การเตบิโตอย่างย่ังยืน” โดยไดผ้ลักดันการเปลีย่นแปลงส าคัญในหลากหลายดา้น ทัง้ดา้นโครงสรา้ง
องคก์ร กลยุทธ ์ทรัพยากรบุคคล และธรรมาภบิาล ในฐานะบรษัิททีม่บีทบาทส าคัญในโครงสรา้งพืน้ฐานของอุตสาหกรรมการบนิ เรา
ไดล้งทนุเพือ่การเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในดา้นการลดคารบ์อนของสนามบนิและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลย ีโดยยังคงยดึมั่นใน
ความเป็นกลางและความเทีย่งธรรมอย่างเคร่งครัด พรอ้มผลักดันคุณค่าทางธุรกจิควบคู่ไปกับความรับผดิชอบต่อสังคมอย่างแข็งขัน 
จนสามารถบรรลกุารเตบิโตทีแ่ข็งแกร่งไดใ้นปีนี้ 

 

● การน าระบบ CxO มาใช:้ ในเดอืนเมษายน 2024 ภายใตก้ารบรหิารของประธานคนใหม ่บรษัิทไดเ้ริม่ใชร้ะบบ CxO (Chief 

Officer) เพื่อเสรมิสรา้งการบรหิารจัดการในระดับองคก์รแบบบูรณาการ และเพิม่ความชัดเจนในความรับผดิชอบดา้นการ
บรหิาร 

● การก าหนดภารกจิเชงิกลยุทธอ์ยา่งชดัเจน: มกีารก าหนดหนา้ที่เชงิกลยุทธใ์หแ้ก่ผูบ้รหิารแต่ละท่านอย่างชัดเจน เชน่ 
การสรา้งธุรกจิใหม่ การวจัิยและพัฒนาเทคโนโลย ีกลยุทธด์า้นการเงนิ นโยบายดา้นเงนิทุน การสง่เสรมิการบรหิารจัดการ
ดา้น ESG และการลงทุนในทุนมนุษย ์เพือ่เสรมิความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน และเร่งการด าเนนิกลยุทธก์ารเตบิโตผ่านการ
จัดสรรทรัพยากรทีเ่หมาะสม 

● การยกระดบัธรรมาภบิาลและเพิม่คุณค่าต่อผูถ้อืหุน้: ดว้ยโครงสรา้งองค์กรใหม่ เราก าลังยกระดับการบรหิารจัดการ
องค์กร (Corporate Governance) เพื่อใหบ้รรลุการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มคุณค่าต่อผูถ้ือหุน้ผ่านการบริหารที่มี
ประสทิธภิาพของเงนิทนุ 

● การลงทุนในทุนมนุษยแ์ละการสรา้งความเชือ่ม ัน่จากตลาด: บรษัิทไดเ้พิม่การจา้งงานผูเ้ชีย่วชาญ รวมถงึปรับฐาน
เงนิเดอืนใหกั้บพนักงานทัง้องคก์ร และเริม่ใชร้ะบบการมอบหุน้ (J-ESOP-RS) ที่เชือ่มโยงกับผลประกอบการและราคาหุน้ 
โดยการออกหุน้ใหม่นี้ชว่ยใหเ้ราสามารถบรรลุเกณฑก์ารคงสถานะในตลาดหลักทรัพยโ์ตเกยีว (ตลาดสแตนดารด์) คอือัตรา
การหมนุเวยีนหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 25% และเสรมิสรา้งความไวว้างใจกับตลาดทนุใหม้ั่นคงยิง่ขึน้ 

 

คาดวา่ผลประกอบการจะ "เพิม่รายไดแ้ละเพิม่ก าไร" อยา่งมาก เมือ่เทยีบกับประมาณการเมือ่ตน้ปีงบประมาณ 

รายไดจ้ากการขาย 

ก าไรจากการด าเนนิงาน 

ก าไรปกต ิ

ก าไรสุทธใินงวดบญัชนีี ้
 

จากการปรับประมาณการผลประกอบการเพิม่ขึน้ ทางบรษัิทไดป้ระกาศเพิม่เงนิปันผลปลายปีอกี 5 เยน ท าใหก้าร
คาดการณ์เงนิปันผลส าหรับปีงบประมาณ 2024 อยู่ที่ 45 เยนต่อหุน้ แบ่งเป็นปันผลระหว่างกาล 20 เยน และปันผล
ปลายปี 25 เยน 

บรษัิทไดร้ับหนังสอืแจง้จากตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเรื่อง "สถานะการปฏบัิตติามเกณฑ์การคงอยู่ในตลาด
หลักทรัพย ์(เกณฑ์การกระจายตัวของหุน้)" โดยยืนยันว่าบรษัิทมคีุณสมบัตคิรบถว้นตามเกณฑดั์งกล่าว ณ สิน้เดือน
มีนาคม 2025 แมว้่าจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ “อัตราส่วนหุน้หมุนเวียน” ณ สิน้เดือนมีนาคม 2024 แต่ภายในสิน้เดือน
มนีาคม 2025 บรษัิทไดป้ฏบัิตติามเกณฑท์กุขอ้ รวมถงึเกณฑท์ีก่ลา่วถงึขา้งตน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

ในชว่งทีผ่า่นมา บรษัิทไดด้ าเนนิมาตรการส าคัญอย่างตอ่เนื่อง อาท ิการสง่เสรมิกลยุทธก์ารเตบิโต การกระจาย
การถอืครองหุน้ การเสรมิความแข็งแกร่งดา้นกจิกรรม IR/PR การตอบแทนผูถ้อืหุน้ใหม้ากขึน้ การปรับปรุงเว็บไซต ์และ
การเพิ่มการลงทุนในทุนมนุษย์ (เช่น การเริ่มใชร้ะบบ J-ESOP ในปี 2023 และขยายสู่ J-ESOP-RS ในปี 2025) 
จากความพยายามเหลา่นี้ บรษัิทจงึสามารถรักษาสถานะการจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยไ์ดส้ าเร็จ ต่อจากนี้ บรษัิทจะ
ยังคงมุ่งเนน้ระบบธรรมาภบิาลทีใ่หค้วามส าคัญกับความเป็นอสิระ ความโปร่งใส และความยั่งยนื พรอ้มกับสานต่อการ
สือ่สารเชงิสรา้งสรรคกั์บผูถ้อืหุน้และนักลงทนุ เพือ่ยกระดับมลูคา่บรษัิทอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 
 

ราคาหุน้มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ตอ่เนื่อง อันเป็นผลจากการประเมนิเชงิบวกตอ่ผลประกอบการและการปฏริูปการบรหิาร 
โดยไดท้ าสถติสิูงสุดใหม่ประจ าปีที ่1,297 เยน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ ์2025 นอกจากนี้ ค่า PBR (อัตราส่วนราคาต่อ
มูลค่าทางบัญช)ี ก็อยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยท าสถติทิี ่1.85 เท่า ณ วันที ่14 กมุภาพันธ ์2025 และยังคงรักษาระดับไว ้
เหนือ 1.0 เทา่ไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

ความเคลือ่นไหวของราคาหุน้ 

ราคาสงูสดุ 

ราคาต ่าสดุ 
 

บริษัทของเรามุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอนในสนามบนิ โดยส่งเสริมการใช ้GPU 
(Ground Power Unit) ควบคูกั่บการพจิารณาการใชพ้ลังงานหมนุเวยีน และการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพการใชไ้ฟฟ้าอย่างเหมาะสม โดยขณะนี้ เราไดเ้ริม่ด าเนนิการอย่างต่อเนื่องในโครงการทีมุ่ง่สู่
การ “เปลีย่นพลังงานใหเ้ป็นสเีขยีว” และ “เปลีย่นระบบใหฉ้ลาดขึน้” ผ่านการทดสอบใชเ้ชือ้เพลงิไบโอดเีซล 
100% การพัฒนา EMS (Energy Management System) และการเตรยีมความพรอ้มส าหรับการน าเทคโนโลยี
แบตเตอรีกั่กเก็บพลังงานมาใชง้าน 
1. การลดการปลอ่ย CO₂ ดว้ยการใช ้GPU 
● สามารถลดการปลอ่ย CO₂ ไดถ้งึ 294,000 ตัน (เพิม่ขึน้ 5.7% จากปีกอ่นหนา้) 
2. การเขา้รว่มการประชุมดา้นสิง่แวดลอ้มและการลดคารบ์อน 
● เขา้รว่มการประชมุ Eco-Airport ของสนามบนิตา่ง ๆ จ านวน 6 ครัง้ 
● เขา้รว่มการประชมุเกีย่วกับการลดคารบ์อน จ านวน 7 ครัง้ 
3. การทดสอบใชเ้ชือ้เพลงิไบโอดเีซล 100% 
● ด าเนนิการทดสอบทีส่นามบนินารติะ โดยผลการทดสอบคณุภาพไฟฟ้าทีไ่ดต้รงตามมาตรฐานทีเ่ครือ่งบนิ
ตอ้งการ และไมแ่ตกตา่งจากการใชด้เีซลท่ัวไป 
4. การพฒันา Energy Management System (EMS) 
● เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานไฟฟ้าในสนามบนิ เราไดพั้ฒนา EMS ร่วมกับสถาบันการศกึษา และ
เสร็จสิน้ขัน้ตอน PoC (Proof of Concept) แลว้ โดยในปีนีม้แีผนจะสัง่ผลติจากบรษัิทพัฒนาระบบ 
● มกีารหารอืกับผูผ้ลติแบตเตอรีข่นาดใหญแ่ละกลาง เพือ่ระบสุเปกทีเ่หมาะสมกับบรษัิท และมแีผนน าระบบ
ตน้แบบมาใชง้านภายในปีนี ้
*PoC: การพสิจูนแ์นวคดิ 
 



 
 

Socia（l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governance 

กจิกรรม "เก็บผักทีส่วนคาชวิะ" โดยพนักงานรุ่นใหม ่

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศในสถานทีป่ฏบัิตงิาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรมกอ่นเขา้ท างานวศิวกรไทย 
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2 

3 
Radio NIKKEI 

(การลงทนุในทนุมนุษยแ์ละการสง่เสรมิความหลากหลาย) 
ส าหรับบรษัิทของเรา "บคุลากร" คอืพลังขับเคลือ่นในการสรา้งคณุค่า และถอืเป็นทนุทีส่ าคัญทีส่ดุ เราเชือ่วา่การยกระดับมลูค่าขององคก์รไม่
สามารถเกดิขึน้ไดห้ากปราศจากการเตบิโตของพนักงาน และเราจะเดนิหนา้ขับเคลื่อนการเตบิโตขององคก์รควบคู่ไปกับการเตบิโตของ
พนักงาน จากแนวคดิดังกล่าว เราจงึก าหนดใหก้ารลงทุนในทุนมนุษยแ์ละการใหค้วามเคารพในความหลากหลายเป็นแกนยุทธศาสตร์ของ 
ESG ดา้น “S (Social - สังคม)” และด าเนนิมาตรการตา่ง ๆ ดังตอ่ไปนี้ 
 
1. การเสรมิสรา้งการสรรหาเพือ่การรกัษาและใชท้รพัยากรบุคคลอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
● การจา้งงานผูม้ปีระสบการณ์เพือ่เสรมิความแข็งแกร่งของฝ่ายส านักงานใหญ่: 11 คน 

● การจา้งพนักงานใหมส่ าหรับปีงบประมาณ 2025: คนญีปุ่่ น 4 คน, ชาวตา่งชาต ิ23 คน 

● การจา้งงานกลางทางส าหรับสายงานภาคสนาม: 4 คน 
จากความพยายามเหลา่นี้ ท าใหม้บีคุลากรทีห่ลากหลายเขา้มาร่วมงานมากขึน้ 

และชว่ยยกระดับประสทิธภิาพโดยรวมขององคก์ร พรอ้มทัง้สง่เสรมิการจัดโครงสรา้ง
บคุลากรใหม้คีวามยดืหยุน่ 

 
 
2. การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีส่ง่เสรมิใหบุ้คลากรทีห่ลากหลายสามารถแสดง
ศกัยภาพได ้

● ผูห้ญงิในต าแหน่งบรหิาร (ส านักงานใหญ่): 4 คน (เพิม่ขึน้ 1 คนจากปีกอ่นหนา้) 
● อัตราสว่นการจา้งผูห้ญงิ: 19% (ผูส้ าเร็จการศกึษาใหม:่ 6 คน/27คน / กลางอาชพี: 2
คน/15 คน)  
●บรรลเุป้าหมายตามแผนกลยทุธร์ะยะกลางทีต่ัง้ไวว้า่ “มอีัตราการจา้งผูห้ญงิไมน่อ้ยกว่า 
10%” 
● พนักงานชาวต่างชาต ิ(เฉพาะบรษัิทแม)่: 59 คน (ประมาณ 10% ของจ านวนพนักงาน
ทัง้หมด) 

นอกจากนี้ บรษัิทไดจ้ัดการอบรมเกีย่วกับความหลากหลายใหก้ับคณะผูบ้รหิาร
และพนักงานอยา่งตอ่เนื่อง เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิวัฒนธรรมทีเ่ปิดรับความหลากหลายภายใน
องคก์ร 
สถติกิารอบรม:● เขา้ร่วมการประชมุผูห้ญงิในธรุกจิระดับนานาชาต ิ

  (ผูบ้รหิารระดับสงูทกุคนเขา้ร่วม) 
      ● จัดท า “ดัชนีความหลากหลาย” (Diversity Index) ตอ่เนื่องเป็นปีที ่6 

                   ● การอบรมส าหรับผูบ้รหิาร: 6 ครัง้ (33 คน) 
                   ● การอบรมส าหรับพนักงาน: 7 ครัง้ (144 คน) 
 

3. การลงทนุดา้นคา่ตอบแทนแกท่นุมนุษยแ์ละการสนบัสนุนการเตบิโตในระยะยาว 

● การปรับขึน้คา่จา้งพืน้ฐาน (Base Up) 

・เดอืนมถินุายน 2024: ปรับขึน้เงนิเดอืนตามรอบและเลือ่นต าแหน่ง รวมเฉลีย่ประมาณ 
6.2% 

・ปีงบประมาณ 2025: ปรับขึน้เฉพาะฐานเงนิเดอืน (ไมนั่บรวมการเลือ่นขัน้ประจ าปี) 
เฉลีย่ประมาณ 8.2% (ปรับขึน้ตอ่เนื่องเป็นปีทีส่อง) 
● การจ่ายโบนัส (ปีงบประมาณ 2024): 

・จ่ายปีละ 2 ครัง้ (มถินุายน และ ธันวาคม) รวมเทา่กับ 4.6 เดอืนของเงนิเดอืน 

● การน าระบบ “หุน้ใหส้ทิธพิเิศษแบบมขีอ้จ ากัดในการโอน (J-ESOP-RS)” มาใช ้

・เมือ่วันที ่7 มนีาคม 2025 ไดเ้ริม่ใชร้ะบบใหมท่ีร่วม “หุน้ใหส้ทิธแิบบมขีอ้จ ากัดในการ
โอน (RS)” 
→ โดยเป็นการปรับปรุงบางสว่นจากระบบ “หุน้ใหส้ทิธพิเิศษ (J-ESOP)” ทีเ่ริม่ใชม้าตัง้แต่
เดอืนพฤษภาคม 2023 และตัดสนิใจน าระบบใหมท่ีร่วม RS เขา้มาดว้ย 

● จุดมุง่หมายของระบบค่าตอบแทนนี้คอื เพือ่กระตุน้แรงจูงใจของพนักงานใหม้สีว่นร่วม
ในการพัฒนาองคก์รในระยะกลางและยาว พรอ้มทัง้สง่เสรมิการมเีป้าหมายร่วมกันกับผูถ้อื
หุน้ 
ระบบดังกลา่วชว่ยเสรมิสรา้งขวัญก าลังใจ การคงอยูข่องบคุลากร และสนับสนุนการเตบิโต
อยา่งย่ังยนืของทัง้องคก์ร 
 

  (การยกระดบัธรรมาภบิาลองคก์ร) 
บรษัิทของเราไมเ่พยีงแตด่ าเนนิการเพือ่ใหบ้รรลมุาตรฐานธรรมาภบิาลพืน้ฐานซึง่เป็นทีค่าดหวังจากบรษัิทจดทะเบยีนเทา่นัน้ แตยั่ง

มุ่งมั่นบรหิารงานโดยเนน้ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความรับผดิชอบในการอธบิายขอ้มูลอย่างจรงิจังอกีดว้ย โดยเราไดส้ง่เสริมการ
จัดตัง้ระบบการบรหิารทีมุ่่งเนน้การเตบิโตอย่างย่ังยนืและการเพิม่มูลค่าองคก์รในระยะกลางและระยะยาว ใหส้อดคลอ้งกับแนวคดิของตลาด
หลักทรัพยโ์ตเกยีว (กลุม่ตลาด Standard) 

นอกจากนี้ เรายังมุ่งเนน้การเสรมิสรา้งโครงสรา้งธรรมาภบิาลทีเ่หมาะสม พรอ้มทัง้เพิม่ความเขม้แข็งในการบรหิารความเสีย่ง และ
ขยายกจิกรรมดา้นนักลงทุนสัมพันธ ์(IR) และประชาสัมพันธ ์(PR) เพือ่สรา้งความมั่นคงใหก้ับพืน้ฐานการบรหิาร และยกระดับการรับรูข้อง
องคก์รในวงกวา้ง 
 

1. การเสรมิสรา้งระบบธรรมาภบิาลองคก์ร 
ตลอดระยะเวลาของแผนบรหิารระยะกลาง (ปีงบประมาณ 2022–2025) บรษัิทของเราไดด้ าเนนิการปฏริูปธรรมาภบิาลอยา่ง
ตอ่เนื่อง โดยยกระดับจาก “ในเชงิรูปแบบ” ไปสู ่“ในเชงิเนื้อหา” อย่างแทจ้รงิ 
[มาตรการธรรมาภบิาลส าคัญทีด่ าเนนิการในปีทีผ่่านมา] 

● 29 สงิหาคม 2024: จัดตัง้คณะกรรมการพเิศษเพือ่ดแูลเรือ่งธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชน์ทับซอ้น 

● 31 มนีาคม 2025: ก าหนดระเบยีบการบรหิารจัดการธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เสรมิสรา้งความโปร่งใสของ
การท าธรุกรรม  

● การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ปีงบประมาณ 2025: มแีผนเพิม่จ านวนกรรมการอสิระจากภายนอกจาก 2 คน เป็น 3 คน 
เพือ่เสรมิสรา้งความเป็นอสิระและประสทิธภิาพในการก ากับดแูลของคณะกรรมการบรษัิท 

[การปฏรูิปธรรมาภบิาลส าคัญทีด่ าเนนิการในชว่งแผนบรหิารระยะกลาง] 
● ปี 2022: เพิม่จ านวนกรรมการอสิระจากภายนอก / สรา้งระบบคณะกรรมการ 8 คน 

มกีารแยกบทบาทระหว่างการก ากับดแูลและการบรหิาร พรอ้มปรับโครงสรา้งใหม้คีวามสมดลุ 

● ปี 2022: จัดตัง้คณะกรรมการคัดเลอืกและก าหนดคา่ตอบแทน 

เพือ่เสรมิความโปร่งใสและความเป็นกลางในการแตง่ตัง้และพจิารณาคา่ตอบแทน โดยมกีรรมการอสิระเป็นผูน้ าใน
กระบวนการพจิารณา 

● ปี 2023: แตง่ตัง้กรรมการจากฝ่ายบรหิาร ซึง่รับผดิชอบดา้นการเงนิและนโยบายเงนิทนุ อันเป็นฟังกช์นัหลักของ
องคก์ร / จัดตัง้ระบบคณะกรรมการ 9 คน 

เพือ่เพิม่ความกลมกลนืระหวา่งการบรหิารและการปฏบัิตกิาร พรอ้มน าบคุลากรทีม่บีทบาทเชงิกลยทุธเ์ขา้มาร่วมใน
คณะกรรมการ 

● ปี 2024: แตง่ตัง้ผูน้ าดา้นการผลักดันกลยทุธแ์ละ ESG เป็นกรรมการ 
โดยเลอืกผูน้ าหญงิทีม่ปีระสบการณ์นอกอตุสาหกรรมการบนิ เพือ่เปิดมมุมองใหมใ่หก้ับการตัดสนิใจและสรา้งแนวคดิที่
ยดืหยุน่ในองคก์ร 

● ปี 2024: แตง่ตัง้ประธานกรรมการบรหิารทีเ่ตบิโตมาจากภายในองคก์ร 
การแตง่ตัง้ประธานทีไ่มไ่ดม้าจากกลุม่ผูถ้อืหุน้นับเป็นจุดเปลีย่นทีส่ าคัญสูก่ารบรหิารองคก์รอยา่งเป็นอสิระ 
ดว้ยการด าเนนิมาตรการเหลา่นี้ บรษัิทของเราสามารถสรา้งระบบธรรมาภบิาลทีม่ปีระสทิธภิาพสงูกวา่มาตรฐานทีต่ลาด
หลักทรัพยโ์ตเกยีว (กลุม่ Standard) ก าหนด และวางรากฐานการบรหิารเพือ่การเตบิโตอยา่งย่ังยนืและการเพิม่มลูคา่
องคก์รในระยะกลางและระยะยาวอยา่งมั่นคง 
 

2. การเสรมิสรา้งการเปิดเผยขอ้มูลและกจิกรรมดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์(IR) เพือ่ยกระดบัการรบัรูข้อง
สาธารณชน 

● จัดการบรรยายสรุปส าหรับนักลงทนุสถาบันและนักลงทนุรายบคุคลเป็นประจ า (ทกุไตรมาส) 
● เผยแพร่วดิโีอสัมภาษณ์เกีย่วกับทีม่าของการกอ่ตัง้บรษัิทและเนื้อหาทางธรุกจิ 

● ประธานกรรมการบรหิารของบรษัิทไดร่้วมบรรยายในงานสัมมนาฉลองครบรอบ 70 ปีของสถานีวทิยุ Radio NIKKEI 

ภายใตหั้วขอ้ “MARKET WAVE” 
● ตดิตัง้โฆษณาภายในสนามบนิและในขบวนรถไฟ เพือ่เพิม่การรับรูข้องสังคมในวงกวา้ง 
 

 

 

การโฆษณาร่วม (Tie-up 
Advertisement) ในนติยสารการเงนิ 
“Diamond ZAi” 



2024 

テム販売 ระบบขำยรถเข็นขำยอำหำร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（A） บรษัิทของเราไดเ้ริม่พจิารณาเกีย่วกับการเปลีย่นไปใชพ้ลังงานสเีขยีวส าหรับไฟฟ้าทีใ่ชง้าน 

（B） บรษัิทมเีป้าหมายทีจ่ะพัฒนาระบบ EMS (Energy Management System - ระบบจัดการพลังงาน) ในรูปแบบ Proof of Concept 

(PoC) ใหแ้ลว้เสร็จภายในสิน้ปีงบประมาณน้ี (โดยเป็นการวจิัยและพัฒนาร่วมกับมหาวทิยาลัยมุซาชโินะ) 
（C） ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการปรกึษาหารอืและพจิารณาร่วมกับบรษัิทบรหิารจัดการทา่อากาศยานแตล่ะแหง่ 

２．การขยายธุรกจิไปยงัขอบเขตงานภายนอกสนามบนิ (เป้าหมายสดัสว่นภายนอกสนามบนิมากกวา่ 20%) 

· เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการรับมอืกับความผันผวนของอปุสงคก์ารบนิและการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิไดอ้ย่างยดืหยุน่            
บรษัิทจงึขยายขอบเขตธรุกจิไปยังสาขาภายนอกสนามบนิดว้ย 

บรษัิทฯ ไดน้ าเทคนคิการบ ารุงรักษาขัน้สงูและความรูค้วามช านาญในการปฏบัิตงิานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ทีส่ั่งสมมาจากการ
ด าเนนิงานในสนามบนิ มาใชใ้นการรับงานบ ารุงรักษาสถานีขนสง่สนิคา้และคลังสนิคา้ 
→ เนื่องจากการขยายตัวของความตอ้งการอคีอมเมริซ์ ท าใหผ้ลงานดา้นการบ ารุงรักษาสายพานล าเลยีงไดร้ับการประเมนิอยา่งสงู และ
สง่ผลใหจ้ านวนสัญญาวา่จา้งเพิม่ขึน้ 

· บรษัิทไดส้รา้งระบบการออกแบบ เสนอแนะ การกอ่สรา้ง การด าเนนิงาน และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ขนถ่ายภายในคลังสนิคา้ (บรกิารแบบครบวงจร) 
· นอกจากนี้ ยังจะขยายธรุกจิไปยังสาขาการแพทยแ์ละการดแูลผูส้งูอาย ุโดยจะสง่เสรมิการผลติและจ าหน่ายรถเขน็อาหารส าหรับโรงพยาบาลและบา้นพัก
ผูส้งูอายทุีม่บีรกิาร 

· บรษัิทฯ จะมุง่มั่นด าเนนิการเพือ่กระจายความหลากหลายของธรุกจิและเสรมิสรา้งรากฐานรายได ้โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่สัดสว่นรายได ้
จากภายนอกสนามบนิใหเ้กนิกวา่ 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 13  

แนวทางในอนาคต  

1.  

แผนสิ่งแวดล้อมระยะกลางถึงระยะยาว 

 

เป้าหมายการใช ้GPU 100% 

 การปล่อยมลพษิจากการบนิ 

 (อา้งองิปีงบประมาณ 2561) 
 การปล่อยมลพษิจากสนามบนิหลัก 8 แห่ง 
 (อา้งองิปีงบประมาณ 2561) 
 

10.54 ลา้นตนั 

  
 

 

คา่ประมาณทีไ่ดจ้ากการคณูการปลอ่ยมลพษิจากภาคการบนิดว้ย
อตัราสว่นการเคลือ่นทีข่องเทีย่วบนิ 

1. ความมุง่ม ัน่เพิม่เตมิในการลดการปลอ่ยคารบ์อน 

บรษัิทของเราไดม้ีสว่นร่วมในการปรับปรุงสิง่แวดลอ้มของสนามบนิมาโดยตลอด นับตัง้แต่ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2508 โดยการจัดหา
ไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ (ทัง้ความเย็นและความรอ้น) ใหก้ับเครือ่งบนิขณะจอดนิง่ เพือ่ลดการปล่อย CO₂ และลดมลภาวะทางเสยีงจาก
เครือ่งบนิ 

ปัจจุบัน ในฐานะผูน้ าดา้นการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มในสนามบนิ เราไดก้ าหนดเป้าหมายในการ "บรรลุความเป็นกลางทางคารบ์อนใน
สนามบนิ" โดยไดต้ดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบฝังถาวร (GPU) ทีพ่ัฒนาขึน้เองในสนามบนิหลัก 8 แหง่ และตัง้เป้าหมายทีจ่ะใหบ้รกิารจ่ายไฟฟ้า
และระบบปรับอากาศแกเ่ครือ่งบนิดว้ยอัตราการใชง้าน GPU ถงึ 100% ภายในสิน้ปีงบประมาณ 2573 

จากความพยายามเหลา่นี้ เราสามารถลดการปลอ่ย CO₂ ไดถ้งึ 294,000 ตันในปีงบประมาณ 2567 ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความสมดลุระหวา่งการ
ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและการสรา้งผลก าไรทางธุรกจิ ในอนาคต เราจะยังคงสง่เสรมิใหส้ายการบนิตา่ง ๆ ใชบ้รกิารอปุกรณ์ของเรามาก
ขึน้ พรอ้มทัง้ยกระดับคณุคา่ขององคก์รทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มและดา้นเศรษฐกจิ 

นอกจากนี้ เรายังจะไม่จ ากัดเพยีงแค่ธรุกจิ GPU เท่านัน้ แต่จะเดนิหนา้ทา้ทายสูก่ารสรา้งธรุกจิดา้นสิง่แวดลอ้มรูปแบบใหม่ โดยองิ
จากแนวทางระดับประเทศในการลดการปล่อย CO₂ และจะไม่พลาดโอกาสในการเตบิโตในสาขาต่าง ๆ เช่น การจัดการพลังงาน การใช ้
พลังงานหมนุเวยีน และการผสานเทคโนโลยแีบตเตอรี ่เพือ่มุง่สูก่ารเป็นองคก์รทีม่สีว่นร่วมในการสรา้งสังคมทีป่ลอดคารบ์อน และเตบิโตอยา่ง
ย่ังยนืตอ่ไป 

 

ปรมิาณการมสีว่นรว่มของ AGP ในการลดการปลอ่ย CO₂ จากเครือ่งบนิ  ผลจากการลดการปลอ่ย CO₂ ดว้ยการใช ้GPU เป็นตน้ 

 

8.09 ลา้นตนั* 

ปีงบประมาณ2568 335,000 ตนั เป้าหมายการลดของเรา 

ปจัจุบนั เราก าลงัด าเนนิการเพือ่มุง่สูก่ารลดการปลอ่ยคารบ์อนในสนามบนิ และการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ด าเนนิการผลักดันแนวคดิสถานีชารจ์ส าหรับอุปกรณ์สนับสนุนภาคพืน้ดนิ (GSE) เพือ่รองรับการเปลีย่นผ่านสูย่านยนตไ์ฟฟ้า (EV) 

ภายในสนามบนิ 

・ก าลังพัฒนาระบบเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน โดยใชร้ะบบบรหิารจัดการพลังงาน (EMS) และแบตเตอรี ่AI เพือ่รับมอืกับตน้ทนุไฟฟ้า
ทีเ่พิม่ขึน้จากการน าพลังงานหมนุเวยีนมาใช ้

・เนื่องจากการขยายการใชพ้ลังงานหมนุเวยีนอาจท าใหต้น้ทนุจัดหาพลังงานเพิม่สงูขึน้ ซึง่อาจเป็นภาระตอ่สายการบนิ เราจงึด าเนนิการเพิม่
ประสทิธภิาพในการจัดการอปุสงคแ์ละอปุทานพลังงานดว้ยระบบ EMS และปรับโหลดไฟฟ้าดว้ยการใชแ้บตเตอรีข่นาดใหญ่ 

・จากมาตรการเหลา่นี้ เรามุง่หวังทีจ่ะควบคมุตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้จากการน าพลังงานสเีขยีวมาใช ้พรอ้มทัง้ยกระดับประสทิธภิาพการใชไ้ฟฟ้าทั่ว
ทัง้สนามบนิ โดยสง่เสรมิการพัฒนาเทคโนโลยอียา่งตอ่เนื่อง 
・นอกจากนี้ ยังไดด้ าเนนิการผลักดันแนวคดิสถานีชารจ์ส าหรับอุปกรณ์ภาคพืน้ดนิ (GSE) เพือ่รองรับการขยายตัวของ EV ภายในสนามบนิ
อยา่งตอ่เนื่องอกีดว้ย 
 

กระบวนการต ัง้แตก่ารผลติไฟฟ้าไปจนถงึการใชง้าน 

การบรรลุการเตบิโต 
การสรา้งธุรกจิใหมด่า้นสิง่แวดลอ้ม 

และการบกุเบกิธุรกจิภายนอกสนามบนิ 

การผลติไฟฟ้า 

การจดัซือ้ไฟฟ้า 

การจา่ยไฟฟ้าและการแปลงแรงดนั 

การรบัไฟฟ้าแรงสูง 

การใชไ้ฟฟ้า 

C) ยานพาหนะ  
GSE แบบ EV 

A) การผลติไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวยีนดว้ยตนเอง 

B) ระบบแบตเตอรีส่ ารอง 

และระบบ EMS  

A) การสรา้งความม ัน่ใจในการผลติไฟฟ้าสเีขยีว
ดว้ยตนเองโดยการครอบครองระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์เป็นตน้ 

B) การเพิม่ประสทิธภิาพการใชไ้ฟฟ้าให้
เหมาะสมทีสุ่ดโดยการใชป้ระโยชนจ์ากระบบ
แบตเตอรีส่ ารอง ระบบ EMS และอืน่ ๆ 

C) การตดิต ัง้สถานชีารจ์ไฟและใช ้GSE รว่มกนั
เพือ่มุง่สู่การเปลีย่น GSE เป็นระบบ EV 

การบ ารุงรักษาระบบโลจสิตกิส ์

การประสานงาน MHS ของ AGP 
(บรกิารครบวงจร) 

ทางเดนิมหีลังคาพับเก็บไดส้ าหรับทา่เรอื 

      (Passenger Boarding Roof） 



 
3.การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางเทคนคิในต่างประเทศ  
      ดว้ยจุดแข็งดา้นความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความรูค้วามช านาญในการด าเนินงานโครงสรา้งพื้นฐานทางเทคนิคของสนามบินที่เราสั่งสม
มาในญี่ปุ่ น เราก าลังทา้ทายการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยมีตลาดเอเชียเป็นศูนย์กลางหลัก 

   ・เรามุ่งม่ันที่จะบรรลุแนวคิดสนามบินสีเขียว โดยอาศัยความร่วมมือกับบริษัทบริหารจัดการสนามบินของไทย และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี
เฉพาะของเรา เช่น GPU แบบติดตั้งฝังใตด้ิน และระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) 

   ・GPU แบบติดตั้งฝังใตด้ินของเราไดรั้บการยอมรับอย่างสูงว่าเป็นเทคโนโลยีโครงสรา้งพื้นฐานที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่ น และในอนาคต เรา
มองการณ์ไกลที่จะขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมุ่งเนน้ไปที่สนามบินที่รองรับการลดคาร์บอนและการใชพ้ลังงานไฟฟ้า 

   ・ความพยายามเหล่านี้สอดคลอ้งกับนโยบายระดับชาติที่ส่งเสริม "การส่งออกโครงสรา้งพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง" และจะมีบทบาทในการเผยแพร่
เทคโนโลยีดา้นสิ่งแวดลอ้มของสนามบินจากญี่ปุ่ นไปทั่วโลก 
    เราจะน าเทคโนโลยีและแนวคิดที่ไดรั้บการพัฒนาในท่าอากาศยานของญี่ปุ่ น มาใชใ้นการมีส่วนร่วมสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานของท่าอากาศยาน
แห่งอนาคตในต่างประเทศ ที่มีความยั่งยืนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ย 

4.การปฏิรูปองคก์รและการลงทุนในทรพัยากรบุคคล  
เนื่องในโอกาสที่บริษัทของเราเขา้สู่ปีสุดทา้ยของ "วิสัยทัศน์ระยะยาว 2025" และ "แผนธุรกิจระยะกลาง (ปีงบประมาณ 2565-2568)" 

เราไดด้ าเนินการปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรใหม่ เพื่อเสริมสรา้งรากฐานการบริหารจัดการและมุ่งสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน จากความชัดเจน
ของหนา้ที่ความรับผิดชอบเชิงกลยุทธ์และการเสริมสรา้งความสามารถในการปฏิบัติงานที่เราไดด้ าเนินการภายใตร้ะบบ CxO ที่เริ่มใชใ้น
ปีงบประมาณ 2567 นั้น ในปีงบประมาณ 2568 เป็นตน้ไป เราไดน้ า "ระบบแผนก" มาใชอ้ย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบดว้ย 4 ส่วนงานหลัก ไดแ้ก่ 
ส่วนงานบริหาร ส่วนงานขาย ส่วนงานใหบ้ริการ และส่วนงานโซลูชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ส่วนงานใหบ้ริการ" ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่น้ี ไดถู้กก าหนดให ้
เป็นส่วนงานหลักที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในขอบเขตพลังงานและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเรา เช่น GPU 
แบบติดตั้งฝังใตด้ิน ส่วนงานน้ีอยู่ภายใตก้ารน าของ CTO คุณ Yasuhiro Hosomi ผูม้ีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดา้นการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งเขา้รับต าแหน่งในปี 2567 โดยมีหนา้ที่หลักในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีหลักใหล้ึกซึ้งยิ่งขึ้น และยกระดับ
กลยุทธ์ดา้นอุปกรณ์ 
※ Yasuhiro Hosomi : สั่งสมประสบการณ์ทั ้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้ดา้นการวิจัยและพัฒนาที่บริษัท Sumitomo Light Metal Industries 
(ปัจจุบันคือ UACJ) และหลังจากก่อตั้ง UACJ แลว้ ไดม้ีบทบาทหลักในการพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการสรา้งระบบการวิจัยและพัฒนาทั ้งในและ
ต่างประเทศในต าแหน่ง CTO** 
 
            ขณะนี้เราก าลังเป็นผูน้ าในการพัฒนาและปฏิรูปสิ่งต่อไปน้ี: 
                 ・การเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ GPU 

               ・การพัฒนาระบบปรับอากาศแบบติดตั้งถาวรภายในบริษัท และการส่งเสริมมาตรการลดตน้ทุน  
              ・การบริหารจัดการโครงการน าเขา้ระบบปรับอากาศจากต่างประเทศ  

       ดว้ยการเสริมสรา้งระบบเหล่าน้ี บริษัทของเราจะเร่งการสะสม การสืบทอด และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา พรอ้มกันน้ี จะ
เตรียมรากฐานส าหรับการด าเนินงานตาม แผนธุรกิจระยะกลางฉบับใหม่ล่วงหนา้ และมุ่งม่ันที่จะสรา้งฐานการเติบโตที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจทั ้งในและต่างประเทศ 

แผนผงัองคก์รใหม ่
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ผูบ้รหิาร/หัวหนา้ฝ่ายธุรกจิโซลูชัน： 

กรรมการบรหิาร Hiroyasu Kawasaki 

 

ในฝ่ายธุรกจิโซลูชัน เราก าลังเสริมสรา้งการขยายธุรกจินอกสนามบนิ โดยมุ่งเนน้ที่
แผนกระบบอาหาร ซึง่พัฒนาและน าเสนอตะกรา้อุ่นอาหารที่สามารถใหบ้รกิารอาหารอร่อยใน
อุณหภูมิที่เหมาะสมและปลอดภัยและแผนกโลจสิติกสท์ี่รับผิดชอบในการประสานงานระบบ
การจัดการวัสดุ (MHS) ที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์การแกปั้ญหาดา้นโลจิสตกิส ์

ในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการก่อตัง้บริษัท เราขอขอบคุณอย่างยิง่ส าหรับการเดนิทางที่
ผ่านมา และเราจะยังคงมุ่งม่ันในการสรา้งโซลูชันที่ช่วย แกไ้ขปัญหาทางสังคมต่อไป 

เกีย่วกบัดา้นกลยทุธท์างการเงนิ 

กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ัดการ CFO (ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน)  
Tetsuya Takeyama 

ในปีที่บริษัทของเราครบรอบ 60  ปี เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสมดุลระหว่าง
ความมั่นคงทางการเงินและการลงทุนเพื่อการเติบโต โดยมุ่งพัฒนาคุณค่าของ
องค์กรอย่างยั่งยืน ตามแผนการด าเนินงานระยะกลาง เราก าลังขับเคลื่อนกล
ยุทธ์การจัดสรรทุนที่เนน้การใชง้บดุล (BS) และกลยุทธ์ทางการเงิน โดย
พิจารณาระดับทุนของบริษัทอย่างรอบคอบ และค่อย ๆ พัฒนาประสิทธิภาพใน
การใชทุ้น แมจ้ะเผชิญกับสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาก แต่เราจะยังคงยืนหยัดในมุมมองระยะยาว ดว้ยการสรา้งฐานการเงินที่
ม่ันคงและการตัดสินใจลงทุนที่ยืดหยุ่น เพื่อใหบ้ริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน  ในอีก 
10 ปีขา้งหนา้ และ 50 ปีต่อจากน้ี เราจะท าหนา้ที่ในการรับผิดชอบต่อสังคม
และภารกิจที่มีคุณค่าสูงในเชิงสาธารณะ พรอ้มกับสรา้งอนาคตร่วมกับผูม้ีส่วน
ไดส้่วนเสียทุกท่าน  
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  ผูบ้ริหาร/หัวหนา้ฝ่ายใหบ้รกิาร： 

  กรรมการบริหาร / CTO (ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายเทคโนโลยี) Yasuhiro Hosomi 

วาระครบรอบ 60 ปีนี้ เป็นผลจากความทุ่มเทอันยิ่งใหญ่ของบรรดารุ่นพี่และผูท้ี่มาก่อน
ฝ่ายใหบ้ริการมีบทบาทส าคัญเป็นแกนกลางของเทคโนโลยีและการด าเนินงานที่สนับสนุน
การจ่ายพลังงานอย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

ดว้ยพื้นฐานของความเชือ่ถือและไวว้างใจ เราจะเดนิหนา้ผลักดันการบริหารจัดการตาม
แนวทาง ESG อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึน้ ผ่านกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ที่ผสานเทคโนโลยีล ้าสมัย
เขา้กับการตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้ม โดยยึดหลัก ‘เปลี่ยนสิง่ที่ไม่รูใ้หเ้ป็นสิง่ที่รู  ้ เปลี่ยนสิง่ที่
เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปได’้, ‘หลักความจริงจากสถานที่จรงิ’, และ ‘การเปลี่ยนแปลงและความ
ทา้ทาย’ เป็นหัวใจในการขับเคลื่อน 

  ควบคุมดูแลส่วนงานขาย： 

  กรรมการ/กรรมการบรหิาร COO ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร Yuki Anami 

  

     ส่วนงานขายประกอบดว้ยแผนกวางแผนการขายและแผนกส่งเสรมิการขายซึง่ทัง้สองแผนก
รวมกันมหีนา้ทีร่ับผดิชอบยอดขายกว่า 80% ของทัง้บรษัิท โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใหบ้รกิารที่
ยุตธิรรม เป็นกลาง และมีเสถยีรภาพ จะชว่ยส่งเสรมิการใช ้GPU และมสี่วนชว่ยในการลดปรมิาณ CO₂ 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนี้ การเร่งการปรับปรุงอุปกรณ์ GPU การปรับปรุงโครงสรา้งอัตราค่าบรกิาร การ
จัดท าฐานขอ้มูลอัตราการใช ้ GPU และกจิกรรมส่งเสรมิการใชง้านไปยังสายการบนิจงึมคีวามส าคัญ 
นอกจากนี้ เรายังด าเนินการจัดหาและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทีห่ลากหลายตามความตอ้งการของสายการ
บนิ บรษัิทท่าอากาศยาน และอืน่ๆ รวมถงึการจัดหา GSE และการสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครื่องบนิเจ็ตส่วนตัว 

ความมุง่ม ัน่และเป้าหมายจากทกุแผนก 
 



 

 

 

บทความจาก
คณะกรรมการ  

การขยายธุรกจิในเอเชยีดว้ยพลงังานและเทคโนโลย ี 
เพือ่น าทางสูก่ารลดการปลอ่ยคารบ์อนและการเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื 

 

Director / Executive Officer CSO (Chief Strategy Officer)  

Overseas Business Promotion Office 

AGP（Thailand）President & CEO 

corporate department (Recruitment, IR/PR) 

                  Yoshiko Tsuji 
 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                 

                  คณะผูแ้ทนจำกสนำมบินอู่ตะเภำ, สำยกำรบินบำงกอกแอร์เวยส์,บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  
                  และบริษทัซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ เขำ้เยี่ยมชม GPU ท่ีสนำมบินนำริตะ  
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บทควำมจำกคณะกรรมกำร    การหวนร าลกึถงึเสน้ทางการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลของบรษัิทเรา 
 

 

Independent Director 

         Go Anan 
 

ธรุกจิของบรษัิทของเราไดร้ับการสนับสนุนจากความคาดหวังและความไวว้างใจจากหลายฝ่าย ไดแ้ก่ พนักงานของบรษัิท, สนามบนิหลัก
ในประเทศทีบ่รษัิทใหบ้รกิารพลังงาน, สายการบนิกว่า 140 แห่งทัง้ในและต่างประเทศ, ลกูคา้ทางธรุกจิดา้นวศิวกรรมและการขายสนิคา้, 
รวมถงึผูถ้อืหุน้และเจา้หนี้ทีใ่หก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกบ่รษัิท การตอบสนองต่อความคาดหวังเหล่านี้เป็นกุญแจส าคัญในการเพิม่มูลค่า
ของบรษัิท และเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายนี้ การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของบรษัิทจงึเป็นสิง่ทีข่าดไม่ได ้

บรษัิทของเราไดเ้สรมิสรา้งธรรมาภบิาลตามแผนการบรหิารระยะกลาง และปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง Corporate Governance Code 
อยา่งมั่นคง โดยเฉพาะในดา้นการปรับปรุงกระบวนการคัดเลอืกกรรมการ ซึง่เป็นสว่นทีเ่ราทุม่เทความพยายามมากทีส่ดุ 

กระบวนการคัดเลอืกกรรมการทีน่ ามาใชใ้นบรษัิทของเรานัน้มคีวามโปร่งใสและเป็นกลาง ซึง่ถอืเป็นแกนหลักในการสรา้งระเบยีบวนัิยใน
การบรหิารงานของบรษัิท ในการนี้บรษัิทไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการสรรหาผูบ้รหิารและค่าตอบแทน (Nomination & Remuneration Committee) 
ซึง่มกีรรมการอสิระจากภายนอกเป็นหลัก และไดก้ าหนดกรอบทักษะต่าง ๆ รวมถงึประเด็นส าคัญในการคัดเลอืก CEO ซึง่ท าใหก้ระบวนการ
คัดเลอืกกรรมการมคีวามโปร่งใสและเป็นกลางมากขึน้ นอกจากนี้ยังไดเ้ลอืกกรรมการ CFO, CEO, รวมถงึการเลอืกกรรมการบรหิารทีม่ี
ประสบการณ์จากภายนอกอตุสาหกรรมสนามบนิและการบนิ เพือ่เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับโครงสรา้งการบรหิารงานของบรษัิท 

ในกระบวนการนี้ คณะกรรมการสรรหาผูบ้รหิารและค่าตอบแทนไดม้กีารอภปิรายอย่างเขม้ขน้ และไดท้ าการรายงานความรับผดิชอบตอ่
คณะกรรมการบรษัิท การอภปิรายในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้คีวามกระตอืรอืรน้มากขึน้ ซึง่ท าใหก้ระบวนการคัดเลอืกกรรมการมคีวาม
โปร่งใสมากขึน้ และท าใหเ้ห็นผลลัพธท์ีช่ดัเจนขึน้ในการพัฒนาฟังกช์นัของคณะกรรมการบรษัิทในหลาย ๆ  ดา้น เชน่ การผลักดันธรุกจิและการ
จัดการความเสีย่ง 
จากผลการด าเนนิการในชว่งปีทีผ่่านมา เราภาคภมูใิจว่าเราไดเ้สรมิสรา้งธรรมาภบิาลของบรษัิทไดส้ าเร็จในระดับหนึง่ แตก่็ยังคงมคีวามทา้

ทายทีต่อ้งเผชญิในดา้นต่าง ๆ เชน่ การเสรมิสรา้งความหลากหลายของคณะกรรมการบรษัิทในแง่ของเพศ อายุ อตุสาหกรรมทีม่าจาก และ
สัญชาต ิรวมถงึการพัฒนาแผนการสบืทอดต าแหน่ง เพือ่ใหบ้รษัิทของเรายังคงไดรั้บความไวว้างใจจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เราจงึเชือ่ว่าเราตอ้ง
ไม่หยุดยัง้ในการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลของบรษัิทและตอ้งกา้วไปขา้งหนา้อย่างตอ่เนื่อง 

Independent Director  
                                     

Kaori Sasaki 

บริษัทของเราไดค้รบรอบ 60 ปีในฐานะผูน้ าดา้นการลดการปล่อยคาร์บอนในสนามบนิโดยมุ่งเนน้ที่พลังงานไฟฟ้า ในขณะที่
รับผดิชอบโครงสรา้งพื้นฐานทางสังคมทีส่ าคัญอย่างพลังงานไฟฟ้าและพลังงาน บรษัิทของเรามสีว่นร่วมในการด าเนนิงานสนามบนิอย่าง
ย่ังยืน และตอนนี้เราก าลังกา้วเขา้สู่ “การทา้ทายครัง้ต่อไป” เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือส าคัญของเราคือ "GPU แบบฝังถาวร" ซึง่เป็น
เทคโนโลยเีฉพาะของญี่ปุ่ น อุปกรณ์นี้ชว่ยลดการปล่อย CO₂ ผ่านการจ่ายพลังงานภายนอกใหก้ับเครือ่งบนิอย่างมีประสทิธภิาพ และสรา้ง
สมดุลระหว่างการลดภาระสิง่แวดลอ้มและประสทิธภิาพการปฏบัิตงิาน เรามุ่งมั่นทีจ่ะพัฒนาเทคโนโลยนีี้ใหเ้ป็นโครงสรา้งพืน้ฐานรุ่นถัดไปที่
สามารถใชง้านไดใ้นสนามบนิทั่วโลก 

นอกจากการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มแลว้ เมื่อความตอ้งการพลังงานในสนามบนิเพิม่ขึน้ การพัฒนา GSE (อุปกรณ์
ชว่ยงานภาคพืน้) ใหเ้ป็น EV และการน าพลังงานหมุนเวยีนมาใชเ้ป็นเรือ่งเร่งด่วน ในสถานการณ์ทีต่น้ทุนพลังงานไม่สามารถหลกีเลี่ยงการ
เพิม่ขึน้ได ้บรษัิทของเราก าลังด าเนนิการวจิัยและพัฒนาระบบบรหิารจัดการพลังงาน (EMS) และแบตเตอรี ่AI เพือ่สรา้งแบบจ าลองทีส่ามารถ
เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานและลดผลกระทบจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

"นวัตกรรมทางเทคโนโลยจีากสนามบนิ" ก าลังขยายไปยังโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นโลจสิตกิสแ์ละการบ ารุงรักษานอกสนามบนิ ซึง่
น าไปสูก่ลยทุธก์ารเตบิโตทีไ่มจ่ ากัดเฉพาะในสนามบนิ โดยเฉพาะในประเทศญีปุ่่ น ทีก่ารกอ่สรา้งสนามบนิใหมม่แีนวโนม้ลดลง บรษัิทของเรา
มองเห็นโอกาสการเตบิโตในตลาด ASEAN โดยเฉพาะในประเทศไทย เราไดก้่อตัง้ AGPT (AGP Thailand) ในปี 2018 และก าลังกา้วไป
ขา้งหนา้ภายใตแ้นวทาง "การสง่ออกโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพสงู" ทีญ่ีปุ่่ นไดด้ าเนินการมานาน โดยมุ่งเนน้ทีโ่ครงการขยายสนามบนิ 

แมว้่าจะเกดิวกิฤตโควดิ-19 ซึง่ท าใหแ้ผนแม่บทในพื้นที่หยุดชะงัก แต่ตอนนี้การเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มตน้ใหม่ก็เริ่มขึน้แลว้ และเราก าลัง
เตรยีมการจัดหาวัสดุและระบบการขายและการก่อสรา้งผ่าน AGPT นอกจากนี้ เรายังด าเนนิการตามแนวทางระยะยาวโดยไดร้ับการสนับสนุน
จากหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่ น รวมถงึการใชป้ระโยชน์จากระบบสนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี้ เพื่อรับมือกับปัญหาประชากรลดลงใน
ประเทศญี่ปุ่ น บรษัิทของเราไดส้ง่เสรมิการจา้งงานบุคลากรต่างชาตผ่ิานการร่วมมือกับ AGPT และปัจจุบันประมาณ 10% ของพนักงานใน
บรษัิทของเราคอืชาวตา่งชาตจิากประเทศไทย 

บรษัิทของเราจะยังคงเป็นองคก์รทีส่นับสนุนสนามบนิและสังคมตอ่ไปดว้ยเทคโนโลยแีละความสามารถในภาคสนามของญีปุ่่ น การ
ทา้ทายของเราจะยังคงด าเนนิตอ่ไป และอกีหนึง่เสาหลักทีส่นับสนุนการเตบิโตและการทา้ทายนี้คอืฐานการบรหิารจัดการของ AGP และความ
ไวว้างใจจากตลาด นอกจากนี้ บรษัิทไดร้ับการแจง้จากตลาดหลักทรัพยโ์ตเกยีวว่าในวันที ่31 มนีาคม 2025 จะไดร้ับการยนืยันว่าเป็นไปตาม
เกณฑก์ารรักษาการจดทะเบยีน (อัตราสว่นหุน้ทีห่มุนเวยีน) ซึง่ท าใหเ้รารูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ การท างานร่วมกันเป็นทมีกับพนักงานในช่วง
หลายปีทีผ่่านมาไดผ้ลตอบแทนแลว้ ความส าเร็จนี้เกดิขึน้ไดจ้ากการสนับสนุนจากผูถ้อืหุน้และพันธมติรทางธุรกจิ รวมถงึพนักงานทีท่ างาน
หนักในสนามบนิทุกวัน ซึง่เป็นความส าเร็จทีส่ าคัญส าหรับฉันในชว่งเวลาแห่งการเปลีย่นแปลงนี้ ในฐานะบรษัิททีจ่ดทะเบยีนและด าเนนิการ
อย่างอสิระ เราจะยังคงเป็นองคก์รทีส่นับสนุนสนามบนิและสังคมดว้ยเทคโนโลยแีละความสามารถในภาคสนามของญีปุ่่ น เราจะมุ่งมั่นทีจ่ะ
รักษาความไวว้างใจและความรับผดิชอบ ในการทา้ทายและพัฒนาไปขา้งหนา้ 
 

บทความจากคณะกรรมการ   บริษัทที่เป็นแบบอย่างในการเปลี่ยนแปลงธรรมาภิบาล  

   Independent Director  

      Kaori Sasaki 

ในยคุปัจจุบันทีต่ลาดและสังคมตา่งกเ็รยีกรอ้งใหม้กีารเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล (Governance) ทกุบรษัิทจ าเป็นตอ้งปรับตัวออกจากวธิกีาร
แบบเดมิ  ๆ และเปลีย่นแปลงไปสูก่ารบรหิารทีค่ านงึถงึความหลากหลายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) โดยเร็ว ส าหรับตัวฉันเองก็มี
โอกาสสัมผัสกับการบรหิารงานของหลาย  ๆ บรษัิท แมว้า่ในบางกรณีการเปลีย่นแปลงทางความคดิหรอืโครงสรา้งจะใชเ้วลา แตบ่รษัิทของเรา
กลับสามารถปรับตัวและเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว จนสามารถกลา่วไดว้า่เราเป็นบรษัิทตน้แบบในเรือ่งของการเปลีย่นแปลงธรรมาภบิาล 

โดยเฉพาะในปีทีผ่่านมา การเปลีย่นแปลงของบรษัิทมคีวามส าคัญมาก เชน่ การปรับปรุงการบรหิารจัดการคณะกรรมการบรษัิท การน าระบบ 
CxO (Chief x Officer) มาใช ้การเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิการตามกลยทุธ ์ฯลฯ หากมองยอ้นกลับไปในปีนี้ ราคาหุน้ของบรษัิทก็มกีาร
เตบิโตขึน้อยา่งมาก และจ านวนผูถ้อืหุน้รายยอ่ยก็เพิม่ขึน้ ท าใหก้ารประเมนิคา่จากตลาดมแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้ ซ ึง่ผลนี้เกดิขึน้จากการเสรมิสรา้งธรร
มาภบิาลในแนวทาง ESG โดยเฉพาะในดา้น "G" (Governance) ทีม่กีารพัฒนาขึน้ แตเ่ราไมเ่พยีงแคใ่หค้วามส าคัญกับ "G" เทา่นัน้ ดา้น "E" 
(Environment) เราก าลังมุง่เนน้ทีก่ารพัฒนาธรุกจิทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละแนวคดิใหม ่ ๆ เพือ่เป็นผูน้ าในอตุสาหกรรมสนามบนิในอนาคต สว่นใน
ดา้น "S" (Social) เราก็ใหค้วามส าคัญกับพนักงานมากขึน้ เพราะการเพิม่มลูคา่ใหก้ับองคก์รไมส่ามารถท าไดห้ากขาดการเตบิโตของพนักงาน 

การเพิม่มลูคา่ใหก้ับองคก์รนัน้ตอ้งมกีารลงทนุในทรัพยากรมนุษย ์ ซึง่ถอืเป็นทนุทีส่ าคัญทีส่ดุในการสรา้งมลูคา่ใหก้ับบรษัิท ซึง่ผมเองมี
ความเชือ่ในแนวคดิการบรหิารแบบ Diversity ทีเ่นน้การน า "มมุมองทีห่ลากหลาย" มาชว่ยในการบรหิารจัดการความเสีย่งและคน้หาหนทางการ
เตบิโตขององคก์ร โดยการใชม้มุมองจากบคุคลทีม่พีืน้ฐานและประสบการณ์ทีแ่ตกตา่งกันเพือ่มาร่วมกันคดิและชว่ยเสรมิสรา้งความคดิเห็นทีด่ี
ขึน้ 

บรษัิทของเราไดเ้พิม่การจา้งงานจากภายนอกอตุสาหกรรมการบนิ เพือ่เพิม่มมุมองใหม ่  ๆและมกีารเพิม่จ านวนผูห้ญงิในต าแหน่งผูบ้รหิาร
ระดับสงู รวมถงึการจา้งพนักงานจากตา่งชาต ิ เชน่ พนักงานทีม่สีัญชาตไิทย ซึง่ในปัจจุบันสัดสว่นของพนักงานตา่งชาตเิหลา่นี้อยูท่ีป่ระมาณ 
10% ของพนักงานทัง้หมด นอกจากนี้เรายังใหค้วามส าคัญกับการฝึกอบรมทีเ่นน้การสือ่สาร และมกีารน าแนวคดิการบรหิารคณุคา่บรษัิท 
(Corporate Value Management) และ RS (Respectful Communication) มาปรับใช ้เพือ่เสรมิสรา้งการร่วมมอืระหวา่งผูบ้รหิารและพนักงาน 

ในขณะนี้บรษัิทของเราก าลังกา้วหนา้ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง การเปลีย่นแปลงในองคก์รทีม่คีวามรวดเร็วและมคีวามมั่นคงนัน้ก าลังเสรมิสรา้งฐาน
การบรหิารทีแ่ข็งแกร่ง ซึง่เราคาดหวังวา่จะน าไปสูก่ารพัฒนาและเตบิโตอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต รวมถงึการเพิม่มลูคา่ของบรษัิทในระยะยาว 



Mission 

(ภารกจิ・ความหมายการมอียู)่ 
อยา่งยตุธิรรม และยั่งยนื 

Vision 
(ภาพลักษณ์ทีเ่ป็นตามอดุมคต)ิ 
รักษาความเป็นอสิระ และกา้วสูก่าร
เป็นบรษัิทโครงสรา้งพืน้ฐานที่

ไดร้ับความไวว้ำงใจ 

Value 

(คณุคา่・ค่านยิม) 
คา่นยิมและแนวทางการปฏบัิตทิีต่อ้งการจาก

พนักงานทุกคน 

ดว้ยความเป็นธรรม, ความเป็นอสิระ, และการมสีว่นร่วมในดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นหลัก เราจะมสีว่นช่วยในการพัฒนา
อตุสาหกรรมการบนิและสังคมที่ย่ังยนื。 

5 คา่หลัก ( 5 Core Values) 

 

บรษัิทของเราจะยังคงยดึมั่นในจุดยนืทีย่ตุธิรรมและเป็นกลาง เพือ่สนับสนุนอนาคตของอตุสาหกรรมการบนิญีปุ่่ นตอ่ไป 

ทกุสายการบนิสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งยตุธิรรม 

 การด าเนนิการโครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งยตุธิรรมและเป็นอสิระ 

คณุคา่ทีเ่กดิจากการรกัษาความเป็นอสิระ 

    ・ การเขา้ถงึทีย่ตุธิรรมส าหรบัทกุสายการบนิ 

・ การใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานการบนิทีม่ัน่คง 

・ การสง่เสรมิการเตบิโตทีย่ัง่ยนื 

การก ากบัดแูลทีเ่ป็นอสิระและอนาคตทีย่ั่งยนื 

 

 

  Mission ・Vision ・ Value 
 

 

 

                                                         

 

          เราจะด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในฐานะบรษัิทที่มีส่วนช่วยในการบรรลุการลดคาร์บอนในสนามบนิ   
               และมุ่งมั่นที่จะเตบิโตต่อไปในอนาคต 

 

 

 

ครบรอบ 60 ปี - กา้วเดนิและ
อนาคต - 

เมษายน 2025 

 

AGP Corporation 

1-7-1 Haneda Airport, Ota-ku, 

Tokyo 144-0041, Japan 

TEL: +81-3-3747-1631FAX：03-

3747-0707 

URL : http://www.agpgroup.co.jp 
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บริษัทผูน้ าในดา้น
การมีส่วนร่วม  
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
ในสนามบิน 

เ ร ามีการ ให บ้ ริก ารตลอด 24 ชั่ ว โมง  365 วัน  

โดยใช  ้8 สนามบินห ลัก เ ป็นฐานในการ รองรั บ

ทุกสนามบิน !  

Chitose Airport 

 

Headquarters 

Itami Airport 

Kobe 

Osaka International Airport 

Airpor

Narita International Airport 

Tokyo International Airport (Haneda Airport)）

Hiroshima  
Fukuoka Airport 

          Chubu Centrair International Airport (Centrair) Kansai 

International Airport 

 

Naha Airport 

http://www.agpgroup.co.jp/


 

ปลอดภัย สะดวกสบาย มปีระสทิธภิาพ และเป็นมอือาชพี 

AGP อยูต่รงนีแ้ลว้ สบายใจไดเ้ลยนะ 


